



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบ่าโรณ - แสนดุ้ง
หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบ่าโรณ - แสนดุ้ง หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง เลขที่ 10/2559) ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,774,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
- 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
- 3.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง โดยให้ผู้ซื้อแบบสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ ดิติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

/กำหนดขึ้น....

กำหนดยื่นของสอบราคา ระหว่างวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. ให้ยื่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ห้องกองคลัง และในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึง 16.00 น. ให้ยื่น ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง ห้องประชุม ชั้น 2)

กำหนดเปิดของสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง ห้องประชุม ชั้น 2) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาทได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ห้องกองคลัง ระหว่างวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ และวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3961-9322

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558



(นายปราโมทย์ คุละล้มพะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง